

วิกฤตซีเรีย...หลังชาติตะวันตกเตรียมเปิดฉากโจมตี

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวิกฤตซีเรียที่ความตึงเครียดมากขึ้นท่ามกลางภาวะสงครามกลางเมืองที่ยังไม่ยุติ หลังจากสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสพิจารณาที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีซีเรีย เพื่อตอบโต้กรณีรัฐบาลซีเรียนำโดยประธานาธิบดี Bashar al-Assad ใช้อาวุธเคมีโจมตีพื้นที่ชนบทดามัสกัส เมื่อกลางของซีเรีย จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตราว 1,300 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี แม้ว่าขณะนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) ยังไม่สามารถประกาศมติสนับสนุนการโจมตีดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากจีนและรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรใน UNSC คัดค้านการใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีซีเรีย โดยระบุว่า UNSC ควรรอให้คณะผู้ตรวจสอบอาวุธเคมีขององค์การสหประชาชาติเสร็จสิ้นการสืบสวนก่อนแล้วจึงตัดสินใจดำเนินการใดๆ ขณะที่การสืบสวนดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาอีกราว 4 วันหลังจากเสร็จ ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ผูกเครื่องบินรบรวมทั้งเครื่องบินลำเลียงทหารของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรทยอยเดินทางถึงฐานทัพอากาศในไซปรัส ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งของซีเรียราว 200 กิโลเมตร ขณะที่กองเรือรบของสหรัฐฯ เริ่มเคลื่อนประชิดซีเรีย นับเป็นสัญญาณว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรใกล้เปิดฉากเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เปิดเผยมว่าการโจมตีของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรจะพุ่งเป้าหมายไปที่กองทหารปืนใหญ่ของรัฐบาลซีเรียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีโจมตีด้วยอาวุธเคมีเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาที่จะโค่นล้มอำนาจประธานาธิบดี Bashar al-Assad แต่อย่างใด

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

- **ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น** แม้ว่าซีเรียไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่และมีเส้นทางขนส่งน้ำมันหลักผ่าน อีกทั้งซีเรียยังหยุดการส่งออกน้ำมันตั้งแต่ปี 2554 หลังจกานานาชาติประกาศมาตรการคว่ำบาตรซีเรีย แต่นักลงทุนเกรงว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีซีเรียจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันของโลกในที่สุด ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ราคาน้ำมัน US Light Sweet Crude เพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาตรฐานอยู่ที่ 110.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 2.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาตรฐานอยู่ที่ 116.61 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สูงสุดในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าหากการโจมตีซีเรียสร้างความขัดแย้งเป็นวงกว้างในภูมิภาคตะวันออกกลาง จะทำให้น้ำมันดิบ Brent มีโอกาสแตะระดับ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้
- **ราคาทองคำปรับสูงขึ้น** จากความกังวลว่าวิกฤตซีเรียจะลุกลามบานปลาย นักลงทุนจึงหันไปถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างทองคำมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ราคาทองคำในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 27.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ มาตรฐานอยู่ที่ 1,420.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าธนาคารกลางรัสเซียกว้านซื้อทองคำลึกลับมากถึง 6,300 กิโลกรัม ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมีความเห็นว่ารัฐบาลรัสเซียค่อนข้างมั่นใจว่าซีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของรัสเซียในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจต้องเผชิญสงครามเพื่อปกป้องตนเองจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร อย่างไรก็ตาม ทางการรัสเซียออกมายืนยันว่าการกว้านซื้อทองคำดังกล่าวเป็นเพียงการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังตามปกติเท่านั้น
- **ค่าเงินของประเทศตลาดใหม่อ่อนลง** โดยเฉพาะค่าเงิน Lira ของตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับซีเรียยาวถึง 877 กิโลเมตร และค่าเงิน Rupee ของอินเดียอ่อนค่าลงมากสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เงิน Lira เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 1.6% มาตรฐานอยู่ที่ 2.0693 Lira ต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เงิน Rupee เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 2.8% มาตรฐานอยู่ที่ 68.7550 Rupee ต่อดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เงินบาทไทยและเงิน Peso ฟิลิปปินส์ยังอ่อนค่าลงอย่างน้อย 0.3% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตซีเรียทำให้นักลงทุนต่างชาติดึงเงินกลับประเทศ

ประเด็นที่ควรจับตามอง

- **วิกฤตซีเรียอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นวงกว้างในภูมิภาคตะวันออกกลาง**
นักวิเคราะห์บางส่วนคาดว่าหากสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรเปิดฉากโจมตีซีเรีย จะทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นวงกว้าง โดยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีดังนี้
 - **อิหร่าน** การโจมตีซีเรียจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันที่ชาติตะวันตกมีต่ออิหร่าน เนื่องจากอิหร่านเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของซีเรีย ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ชาติตะวันตกดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านจากกรณีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ขณะเดียวกันจะยิ่งทำให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ได้มากขึ้น
 - **อิรัก** การโจมตีซีเรียอาจทำให้สถานการณ์ความไม่สงบในอิรักซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองในกลุ่ม OPEC ปะทุขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางศาสนา กล่าวคือ รัฐบาลซีเรียและรัฐบาลอิรักมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันด้านศาสนา เนื่องจากพื้นที่ปกครองของทั้งสองประเทศเป็นชาวมุสลิมนิกาย Shiite ขณะที่ฝ่ายค้านของอิรักและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียเป็นชาวมุสลิมนิกาย Sunni นอกจากนี้ วิกฤตซีเรียอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางท่อก๊าซน้ำมันดิบของอิรักและอาเซอร์ไบจานที่ต้องขนส่งผ่านอ่าว Iskenderun ในตุรกี ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายแดนทางเหนือของซีเรียราว 90 กิโลเมตร โดยการขนส่งน้ำมันดิบผ่านอ่าวดังกล่าวมีปริมาณราว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 1% ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของทั้งโลก
 - **ซาอุดีอาระเบียและคูเวต** การโจมตีซีเรียอาจสร้างความตึงเครียดให้แก่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันสำคัญที่ชาวมุสลิมนิกาย Shiite ยังมีบทบาทสำคัญในประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบียและคูเวต

วิกฤตซีเรียเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้าเติมการปั่นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปี 2556 ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญความผันผวนนานับการ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์ที่ละเอียดถี่ถ้วนในซีเรียอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนซึ่งถูกกดดันจากปัญหาการค่าน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มผันผวนในทิศทางขึ้น และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะไม่ปกติเช่นปัจจุบัน EXIM Bank จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งโดยการบอกเล่าความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางเศรษฐกิจและการเงินในตลาดโลกให้ท่านผู้ประกอบการได้รับทราบเป็นระยะผ่านทาง Advisory Notes ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำแนะนำทางธุรกิจ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของ EXIM Bank ที่ดูแลท่านอยู่